

Thư viện tỉnh Phú Yên: Nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4), Thư viện tỉnh Phú Yên đã tổ chức các hoạt động đọc sách đa dạng, phong phú nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Với chủ đề: "**Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo**", "**Sách cho tôi, cho bạn**", Thư viện tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. Cụ thể:

- Triển lãm sách, báo với chủ đề "**Sách cho tôi, cho bạn**", với gần 1.000 tài liệu được trưng bày nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975- 01/4/2023) và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).



Triển lãm sách “Sách cho tôi, cho bạn” tại Thư viện tỉnh

- Tổ chức hoạt động "**Đọc sách cùng bạn**" dành cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố về sinh hoạt ngoại khóa tại thư viện tỉnh. Nội dung hoạt động tập trung hướng dẫn cách chọn sách, đọc và mượn sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách hiệu quả cho học sinh.



Học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh

- Tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh theo sách với chủ đề “**Cùng em đọc sách**” dành cho bạn đọc là học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở. Thông qua Cuộc thi giúp các em học sinh có cơ hội thể hiện năng khiếu hội họa, khơi dậy tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng qua nét vẽ. Cuộc thi được tổ chức vào ngày 15/4/2023 với gần 100 thí sinh tham gia.



Học sinh tham gia thi Vẽ tranh theo sách tại Thư viện tỉnh

- Thư viện tỉnh phối hợp với Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình “**Thử thách 03 giờ đọc sách**” dành cho đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tham gia. Nội dung Chương trình góp phần đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.



Đoàn viên, thanh niên đọc sách tại Thư viện tỉnh



Đoàn viên, thanh niên sử dụng mã QR để đọc sách tại Thư viện tỉnh

- Phối hợp với Hội phụ nữ cơ sở, Phòng TTCB- XDPTBVANQ, chi đoàn cơ sở tổ chức hoạt động đọc sách với chủ đề : "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo", "Sách cho tôi, cho bạn". tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa. Nội dung chương trình hướng đến Ngày Sách văn hóa đọc Việt Nam (21/4), giúp khơi gợi niềm ham thích đọc sách, tình yêu sách trong nhà trường.



- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “chuyến xe tri thức” phục vụ sách, tuyên truyền giới thiệu sách tại 22 trường học, 02 Đồn Biên phòng với gần 12.000 lượt học sinh và trên 35.000 ngàn lượt tài liệu đưa ra phục vụ.



Tuyên truyền giới thiệu sách và phục vụ đọc sách tại Đoàn biên phòng Xuân Hòa

Các hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3/2023 đến hết tháng 4/2023. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4/2023 đến ngày 1/5/2023./.

Võ Thị Tinh –Thư viện tỉnh